

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v triển khai, thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện kết luận số 166/TB-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện với những nội dung chính sau:

1. Xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy ngay từ đầu năm 2021 UBND huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo một cách quyết liệt đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt theo nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Tiếp tục quán triệt việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đã tổ chức triển khai Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 để phát huy những thành quả đã đạt được, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

3. Đã kiện toàn, phân công cụ thể nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự từ huyện đến xã; đặc biệt quan tâm đối với những đơn vị có thay đổi nhân sự trong cuộc bầu cử vừa qua.

4. Đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; Phương án phòng, chống thiên tai năm 2021 và các văn bản có liên quan.

5. Triển khai kiểm tra, rà soát lại và đề xuất các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát và đề xuất các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn, đặc biệt là công trình đê điều, hồ đập xung yếu, cấp bách và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi cần phải xử lý ngay trước mùa mưa, lũ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

(cụ thể có phụ lục 01, 02 kèm theo)

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá; Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá kết quả triển khai, thực hiện công tác PCTT và TKCN đầu năm 2021; kiểm tra, rà soát và đề xuất các trang thiết bị, công trình PCTT cần thiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo kết luận số 166/TB-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc